



อนาคตมุ่งเป็น
ชัดเจนโปร่งใส
ยึดถือระเบียบ
บูรณาการข้าม
การดำเนินงาน
Future Focus
Integrity
Readiness to learn
System Approach
Teamwork

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) Health Systems Research Institute (HSRI)

ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 เขตเทศบาลนคร อุ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2027 9701 โทรสาร : 0 2026 6822

4th Floor National Health Building, 88/39 Tiwanon 14 Road, Muang District, Nonthaburi 11000-Thailand
Tel. +66 2027 9701 Fax: +66 2026 6822 Website : www.hsri.or.th E-mail : hsri@hsri.or.th, sarabun@hsri.or.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง
เลขที่รับ 1381
วันที่ 23 ก.ค. 2567
เวลา 13:20

ที่ สวรส. ๐๑.๑/ว.๕๗๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี ๒๕๖๗ “ร่วม
พลิกระบบสุขภาพไทย ด้วยงานวิจัยคุณภาพ”

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน ๑ ชุด
๒. กำหนดการประชุมวิชาการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ปี ๒๕๖๗ “ร่วมพลิกระบบสุขภาพไทย ด้วยงานวิจัยคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิจัย บุคลากร
สาธารณสุข รวมทั้งผู้สนใจจากราชวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ ผู้กำหนดนโยบาย/ผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค นักวิชาการ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ รวมจำนวน ๓๐๐
คน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.hsri.or.th โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
๑๕ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

ในการนี้ สวรส. ขอความอนุเคราะห์มายัง ท่าน ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่
๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภกิต ศิริลักษณ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เขียน ณ.อ. สวรส. ๑๖.๗
เพื่อโปรดทราบ สวรส. ๖.๗.๖๗
12/๖๗๑๖๒๒ HRD - ๖.๗.๖๗

(นายไพสิฐ บุญยะกรี)

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นวัตกรรม

(นายสนทร ปราบเขต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๐๒๗ ๙๗๐๑ ต่อ ๙๐๒๔, ๙๐๒๕

โทรสาร ๐ ๒๐๒๖ ๖๘๒๒



<https://bit.ly/hsri2567>

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

(ร่าง) โครงการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี ๒๕๖๓

Theme : ร่วมพลิกระบบสุขภาพไทย ด้วยงานวิจัยคุณภาพ

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลและความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกด้าน การจัดการความรู้มุ่งสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และบริบทที่ท้าทาย หรือการพลิกโฉมระบบสุขภาพ จำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยที่มีคุณภาพหรือมีคุณค่าเพียงพอในการนำไปใช้กำหนดนโยบายสุขภาพทั้งนโยบายเชิง top down และ bottom up ซึ่งกระบวนการวิจัยสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์และเครื่องมือสำคัญ ในการจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านระบบสุขภาพให้สามารถปรับตัวรองรับความต้องการของสังคม และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (Technology disruption) การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เอื้อให้การลงทุนในด้านการวิจัยสุขภาพ สร้างผลผลิตที่นำไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพได้อย่างที่หวังไว้และคุ้มค่า โดยการจัดการงานวิจัยเชิงระบบจำเป็นต้องใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพ เงื่อนไขของระบบสุขภาพ เพื่อเสนอประเด็นที่มีลำดับความสำคัญในการวิจัย และทำการระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพ เพื่อเข้ามาร่วมกันวางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ เช่น เปลี่ยนจากการตั้งคำถามการวิจัยเป็นการตั้งกรอบประเด็นการวิจัย เปลี่ยนจากปัญหาของระบบสุขภาพเป็นวิสัยทัศน์ของระบบสุขภาพ เปลี่ยนจากข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นการบูรณาการของงานวิจัยในกระบวนการนโยบาย เปลี่ยนจากการให้ทุนวิจัยเป็นการร่วมทุนเพื่อสร้างสินทรัพย์ทางวิชาการ เปลี่ยนจากการวิจัยแบบแยกส่วนเป็นการจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยนำงานวิจัยไปบรรจุอยู่ในกระบวนการนโยบาย และทำการติดตามประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อพิสูจน์ว่างานวิจัยมีคุณค่าเพียงพอในการพลิกโฉมระบบสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบาทในการออกแบบระบบ สร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่นำไปสู่การดำเนินงานการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สวรส. ได้ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานมาเป็นลำดับ มีการปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยด้านสุขภาพ ผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปทั้งในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมา สวรส. ได้สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้สามารถลดภาระโรคที่สำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้เกิดระบบสุขภาพแบบบูรณาการทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบย่อย มีแผนบูรณาการที่ร่วมจัดทำและนำไปปฏิบัติโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและร่วมกันรับผิดชอบในการดำเนินการให้เกิดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ สวรส. จึงได้จัดให้มีเวทีวิชาการเพื่อนำเสนอ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างนักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบาย/ผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งผู้สนใจจากองค์กรพัฒนาภาคเอกชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการนี้ไปต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- ๒) เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการนำผลงานวิจัยด้านระบบสุขภาพไปใช้ประโยชน์เพื่อสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่างผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและองค์กรในระบบสุขภาพ
- ๓) เพื่อกระตุ้นให้มีการส่งเสริมการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ

รูปแบบการประชุม

- ๑) การแสดงปาฐกถาพิเศษ
- ๒) การบรรยายและการอภิปรายทางวิชาการ
- ๓) การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน (onsite)
ประกอบด้วย นักวิจัย บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งผู้สนใจจาก ราชวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ ผู้กำหนดนโยบาย/ผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักวิชาการ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เริ่มเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า โดยลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ ก.ค.- ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗

ระยะเวลาจัดประชุม

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สถานที่จัดประชุม

ณ โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ

จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการเสนอผลงานวิจัยระบบสุขภาพ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากงานวิจัยเพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี ๒๕๖๗

“ร่วมพลิกระบบสุขภาพไทย ด้วยงานวิจัยคุณภาพ”

วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ กรุงเทพมหานคร

DAY 1 เช้า Plenary Session (๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุม Convention Center

- ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม
- กล่าวรายงาน โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพด้วยงานวิจัย” และเปิดการประชุม
โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ สวรส.
- ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์
โดย ผู้บริหารหน่วยงานวิจัยในระบบสุขภาพ
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. “หลอมรวมปัญญาสู่ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์”
นำเสนอโดย
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)*
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มุลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ*
ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สวรส.*
ศ.วุฒิสาร ตันไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ
*อยู่ระหว่างประสานวิทยากร
ดำเนินการอภิปรายโดย :
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส.
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

DAY 1 บ่าย Parallel session (๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)

ห้องย่อยที่ ๑ ห้องประชุม Convention Center

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “คุณค่างานวิจัยในการพลิกโฉมระบบสุขภาพ”

เสวนาโดย

- ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
- พญ.มานิตา พรรณวดี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.บวรศม ธีระพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
นพ.ยศ ธีระวัฒนานนท์ เลขาธิการมูลนิธิประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
นพ.ทิมกร โนรี มุลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
- ดำเนินการอภิปรายโดย:
ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สวรส.

ห้องย่อยที่ ๒ ห้องทิวลิป

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “นวัตกรรมบริการ เพื่อขับเคลื่อนร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ”

เสวนาโดย

ช่วงที่หนึ่ง : ระบบเทคโนโลยีสู่การพัฒนาร้านยา

รศ.สุณี เลิศสินอุดม	สภาเภสัชกรรม
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย	สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
ภญ.ศิวพร ปิเจริญทรัพย์	ผู้ประกอบการร้านยา

ช่วงที่สอง : ทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี	เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช	อุปนายกสภาเภสัชกรรม
พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์	ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ดำเนินการอภิปรายโดย:

น.ส.ชลัญธร โยธาสุมุท	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
----------------------	----------------------------------

ห้องย่อยที่ ๓ ห้องลีลาวดี

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “งานวิจัยที่สร้างความเป็นธรรมให้ครอบคลุมความเปราะบางอย่างมีคุณภาพ”

ภาพรวมของการประชุม จัดแบ่งเป็น ๕ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ Start up ช่วงที่ ๒ Orientation & Open house ช่วงที่ ๓ Design Thinking & Inclusive Society ช่วงที่ ๔ Experience & Example และช่วงที่ ๕ Sharing, Q&A

เสวนาโดย

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี	คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นส.สมพร เฟื่องคำ	นักวิจัยสังกัดมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

อยู่ระหว่างประสานนักวิจัย/ ผู้ร่วมเสวนาอีก ๑ ท่าน

ดำเนินการอภิปรายโดย:

ทพ.จเร วิชชาไทย	ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
-----------------	-------------------------

ห้องย่อยที่ ๔ ห้องลาเวนเดอร์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “Future Health & Cutting-Edge Medical Technology”

ช่วงที่ ๑ (๑๓.๐๐-๑๓.๑๕) : Talk หัวข้อ “สวรส. กับการยกระดับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ก้าวสู่ยุคแห่งการแพทย์แห่งอนาคต พลิกโฉมระบบสุขภาพไทย” โดย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์	ผู้อำนวยการ สวรส.
----------------------	-------------------

ช่วงที่ ๒ (๑๓.๑๕-๑๔.๓๐) : Talk หัวข้อ “Future Health & Cutting-Edge Medical Technology” โดย

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์	ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร	หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.นพ.นิพัทธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา	หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ. ทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์ และเซลล์บำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. สภาวิชาชีพ

ช่วงที่ ๓ (๑๕.๕๐-๑๕.๕๐) : เสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการแพทย์ขั้นสูง ระบบบริการ-อุตสาหกรรม อนาคตที่สำคัญ ในมุมมองภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”

ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)	ภาครัฐ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)	ภาครัฐ
ผู้แทนบริษัท N Health Thailand	ภาคเอกชน
ผู้แทนบริษัท (ผลิตเครื่องมือแพทย์)	ภาคเอกชน
นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง คณะกรรมการการสาธารณสุข	ภาคการเมือง

ดำเนินการอภิปรายโดย :

คุณวีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ดำเนินรายการเวทีความคิดสถานีวิทยุ 96.5 MHz

ช่วงที่ ๔ (๑๕.๕๐-๑๖.๐๐): Talk หัวข้อ “Move to Forward : การวิจัย&พัฒนา เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) และการแพทย์จีโนมิกส์ สู่นำทางการแพทย์ระดับเอเซีย” โดย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส.

ห้องย่อยที่ ๕ ห้องโลตัส

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. “มาตรฐาน SNOMED CT กับระบบการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ”

เสวนาโดย

พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ มีศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ดาวฤกษ์ สีนัฐนิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

นพ.รัฐ ปัญญวัฒน์ ผู้จัดการ สมสท.

ดำเนินการอภิปรายโดย:

นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้จัดการงานวิจัย สมสท.

DAY 2 เช้า Parallel session (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

ห้องย่อยที่ ๑ ห้องประชุม Convention Center

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. “ระบบบริการปฐมภูมิ : ทางออกในการรับมือโรคระบาดวิทยา NCD และสังคมผู้สูงอายุ”

นำเสนอโดย

นพ.อภิสิทธิ์ บุญประดับ กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.รัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.อุดม ทুমไซสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.นภชา สิงห์วีธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.ปริดา แต่อารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

นพ.ทีนกร โนรี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ดำเนินการอภิปรายโดย:

ผศ.ดร.จรวัยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สวรส.

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. พิธีปิดการประชุม

โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส.